



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๕-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ หน้า ๑, ๗ มูลค่าข่าว ๒๔๗,๕๐๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# 40สาว.แนะตระกูล'ชิน' เว้นวรรค! ไม่ต้องมายุ่งการเมืองอีก

**ยื่น5ข้อหาทางลงให้ยังลักษณะ  
หอกการค้าอาสาเป็น'ตัวกลาง'  
แนะ2ฝ่ายคุยให้จบก่อนยุบสภา  
แพทย์จุฬาฯจับ-2ปธ.ชี้ข้าลาออก**

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน กลุ่ม 40 สมาชิกวุฒิสภา (สว.) นำโดย นายไพฑูริย์ นิตตะวัน นายคำณูณ สิทธิสมาน นายสมชาย แสงการ สว.สรรหา และ น.ส.รสนา โตสิตระกูล สว.กรุงเทพ ร่วมแถลงถึงสถานการณ์การเมืองว่า ปัจจุบันมีประชาชนออกมาชุมนุมนับล้านคนอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน เพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ที่รัฐบาลและพรรคเพื่อไทย (พท.) ผลักดันให้นิรโทษกรรม ▶ ต่อ : ตระกูลชิน - หน้า 7

## ตระกูลชิน

ให้กับคดีทุจริตคอร์รัปชันและมีผลต่อเนื่องกรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่มาของสว.ว่า ประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา สส.และสว. 312 คน ได้กระทำการให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองประเทศโดยมิได้เป็นไปที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

### 40สว.ยื่นเสนอ5ข้อทำชาติสงบ

นายไพฑูริย์ กล่าวอีกว่า ทางกลุ่ม 40 สว.ห่วงใยต่อสถานการณ์อย่างยิ่ง จึงเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรี 5 ข้อ ดังนี้ 1.นายกรัฐมนตรีต้องตระหนักว่า

ประชาชนย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธและประชาชนมีสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ 2.นายกฯต้องตระหนักและยอมรับความเป็นจริงว่า ปัญหาการเมืองของไทยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา มีรากฐานสาเหตุมาจากพฤติกรรมของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ รวมไปถึงพฤติกรรมที่การสืบทอดอำนาจทางการเมืองของบุคคลตระกูลชินวัตร นำไปสู่การเมืองระบบตัวแทนที่นายกฯต้องฟังคำสั่งจากบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง จนนำไปสู่ปรากฏการณ์การไม่ยอมรับ “ระบอบทักษิณ”

### จี‘ชินวัตร’วางมือการเมืองถาวร

3.การที่นายกฯในฐานะสส.พรรคเพื่อไทย ที่ลงมติเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาของสว. ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า กระทำขัดรัฐธรรมนูญ แต่กลับนำร่างดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อให้ทรงลงพระปรมาภิไธย โดยไม่ฟังเสียงทัดท้วง กระทั่งบัดนี้ยังไม่ขอพระราชทานกลับคืน ตลอดจนไม่ยอมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งสุ่มเสี่ยงถูกดำเนินคดีข้อหาบกฏ เป็นเหตุให้สังคมถามถึงความชอบธรรมของรัฐบาลต่อไป นายกฯในฐานะผู้นำรัฐบาลจึงควรต้องแสดงความรับผิดชอบและสร้างมาตรฐานด้านจริยธรรมทางการเมืองด้วยการลาออก หรือการยุบสภา 4.นายกฯในฐานะกำกับดูแลกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ต้องไม่ใช่ดีเอสไอมาสนับสนุนข่มขู่คุกคามตุลาการ และ 5.นายกฯและบุคคลในตระกูลชินวัตรต้องเสียสละเพื่อประโยชน์และความสงบสุขของประเทศชาติ ด้วยการให้สัญญาประชาคมว่า จะไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่ว่าโดยตรง หรือผ่านตัวแทน ทั้งนี้ กลุ่ม 40 สว.จะตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป หากพบการกระทำไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญจะส่งเรื่องไปยังศาลและองค์กรอิสระให้ตรวจสอบและวินิจฉัย

### หอการค้าขอเป็นคณกลางเจรจา

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดแถลงการณ์ต่อสถานการณ์บ้านเมืองว่า หอการค้าไทย หอการค้าฯเห็นตรงกันว่า มีแนวโน้มยึดเชื้อและไม่สามารถหาข้อยุติได้ จึงมีข้อเสนอ 4 ประเด็น คือ 1.หอการค้าไทยฯพร้อมเป็นแกนกลางกับทุกภาคส่วนเพื่อหาทางออกให้กับประเทศ 2.การแสดงความเห็นทางการเมืองเป็นสิทธิอันชอบธรรมภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา 3.หอการค้าไทยฯเห็นว่า การยุบสภาเป็นหนทางหนึ่งที่จะนำไปสู่สันติ แต่เพื่อไม่ให้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นไปลักษณะเดิมหลังจากการเลือกตั้งอย่างที่ผ่านมา จึงเสนอให้มีการเจรจาระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อให้มีข้อยุติเบื้องต้นก่อนจะยุบสภา 4.หอการค้าไทยฯ ยืนหยัดอยู่ในหลักการที่จะแก้ไขปัญหาคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นในสังคม โดยยึดหลักนิติธรรมและจริยธรรม

### แพทย์จุฬาฯจี‘ยิ่งลักษณ์’ลาออก

วันเดียวกัน เครือข่ายแพทย์จุฬาฯ ปกป้องคุณธรรม ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 ระบุว่า จากกรณีที่ สส.ใช้เสียงข้างมากลงมติผ่านร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ อันเป็นการกระทำเพื่อล้มล้างการปกครองและยินยอมให้ สส.สังกัดพรรคร่วมรัฐบาล ออกแถลงการณ์ไม่ยอมรับผลตามคำพิพากษา และยังคัดค้านคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญนั้น เครือข่ายแพทย์จุฬาฯ ขอเรียกร้อง ดังนี้ 1.ให้รัฐบาลออกแถลงการณ์และขอโทษคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่ล่วงละเมิดอำนาจศาลและยุติการใช้อำนาจการบริหารแทรกแซงอำนาจตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

อีกทั้งออกแถลงการณ์ขอโทษต่อประชาชนที่ได้ดำเนินการต่างๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 2.ให้นายกฯประธานสภาและประธานวุฒิสภา แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก 3.ให้สมาชิกวุฒิสภา ผู้ยอมรับร่างรัฐธรรมนูญ 312 คน ออกแถลงการณ์ขอโทษประชาชนและลาออก

### ‘หมอประเวศ’แนะเปิดเวทีเจรจา

ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ในฐานะอดีตรองประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) กล่าวว่า การรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลาง เป็นต้นตอของปัญหา เพราะทำให้เกิดการแย่งชิงอำนาจ จึงต้องกระจายอำนาจคืนให้ประชาชนปกครองตนเอง เช่น กระจายอำนาจไปยังจังหวัด หรือท้องถิ่น การเมืองก็จะดีขึ้น พร้อมส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมประชาชนให้เกิดขึ้นและให้เป็นผู้นำไปปฏิรูปประเทศ อย่างไรก็ตามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นควรเปิดการเจรจาให้ทุกฝ่ายมาร่วมพูดคุยเพื่อไม่ให้หาเหตุการณีสู่สู่กลียุค หรือให้มีการทำปฏิญญาประเทศไทยที่ทุกฝ่ายมาลงนามร่วมกัน

“มีหลายฝ่ายพูดถึงองค์กรต่างๆ น่าจะรวมตัวกันเรียกเป็น คณะกรรมการประสานงานปฏิรูปประเทศไทย เพื่อช่วยนำทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม นอกจากปฏิรูปโครงสร้างอำนาจแล้วที่ต้องปฏิรูปแน่นอนคือการคอรัปชั่น เพราะเป็นเรื่องที่คนมีความรู้สึกกันมาก รวมถึงการปฏิรูปความยากจน ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องแก้ไขให้ได้ แต่ไม่ใช่แก้ด้วยนโยบายประชานิยม” ศ.นพ.ประเวศ กล่าว

### ‘อักษราทร’ให้หนักถึง‘ในหลวง’

นายอักษราทร จุฬารัตน์ อดีตประธานศาลปกครองสูงสุด ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมและการเสนอทางออกกับประเทศไทยว่า สิ่งสำคัญที่ควรทำ

คือ ทำให้ประชาชนรู้จัก รู้ผิด ซึ่งผู้ที่จะมีส่วนชี้นำและนำข้อมูลมาให้ประชาชนทราบว่าจะไรถูกหรือผิดคือ สื่อมวลชนและนักวิชาการ เพราะสื่อมวลชนคือคนที่อยู่ใกล้ชิดสถานการณ์และรู้เห็นความเป็นไป การปฏิรูปยังไม่ต้องพูดถึง ต้องทำให้ประชาชนรู้ผิดรู้ถูกก่อน ถึงตรงนั้นการปฏิรูปมันจะมาจาก แต่ไม่ใช่ทำคนเดียวมันต้องทำเป็นทีมตอนนี้ไม่ใช่แค่พระสยามเทวาธิราชองค์เดียวที่จะช่วยได้ แต่ต้อง 2 องค์ และหากจะทำอะไรยากให้คิดถึงในหลวงให้มากๆ

### ปชป.เสนอเจรจาฝ่ายยุติขัดแย้ง

นายนคร มาฉิม สส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ทางออกของปัญหาในปัจจุบันคือ ทุกฝ่ายต้องจับมือปฏิรูปประเทศ โดย 1.นายกรัฐมนตรี 2.ผู้นำฝ่ายค้าน 3.หัวหน้าพรรคการเมือง 4.ผู้แทนจากองค์กรภาคประชาชน กลุ่มผู้ชุมนุมทุกสี 5.ผู้แทนจากที่ประชุมอธิการบดี ทั้ง 5 ฝ่าย ร่วมโต๊ะเจรจาเดินทางปฏิรูป โดยให้ผู้แทนอธิการบดีเป็นเจ้าภาพ เริ่มต้นสร้างสภาร่างรัฐธรรมนูญ ขึ้นมาร่างกฏกติกาใหม่เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย โดยใช้เวลาร่างประมาณ 6 เดือน จากนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ประกาศยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่

### ทปอ.ยันเสนอคนกลางหย่าศึกจริง

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในฐานะรองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ยืนยันว่า วันที่ 28 พฤศจิกายน ทปอ.ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลและกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านระบอบทักษิณ หันหน้าหารือกันให้ได้ข้อสรุป โดยหากคนกลางซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมมาเป็นคนกลางในการเจรจา และเมื่อได้ข้อยุติที่ตรงกันขอให้รัฐบาลยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชน

### 'เต็นท์'ไล่ทบทวนข้อเสนอรัฐบาล

ด้าน นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.พาณิชย์ กล่าวถึงข้อเสนอ ทปอ.ว่า ข้อเสนอของ ทปอ.ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง เพราะไม่มีการวิเคราะห์การชุมนุมที่เกินเลยกรอบของประชาธิปไตยที่อธิการบดีควรจะมีการถกเถียงให้ตกผลึกก่อนมีข้อเสนอต่อรัฐบาล เพราะนายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำผู้ชุมนุม ประกาศทุกวันยุบสภาหรือลาออกก็ไม่เอา ดังนั้น ทปอ.เข้าใจหรือไม่ ซึ่งควรอธิบายเรื่องนี้ต่อสังคม ส่วนการเรียกร้องให้รัฐบาลออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ผู้ชุมนุม ข้อเสนอนี้จึงเหมือนช่วยเหลือนายสุเทพ เพราะยังไม่มี การดำเนินกฎหมายกับผู้ชุมนุม